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รายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐคร้ังที่ 3/2560 
วันจันทร&ที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 15.30 น. 

ณ ห*องประชุม Boardroom 1 โซน C ศูนย&การประชุมแห6งชาติสิริกิติ์ 
........................................................................................ 

คณะทํางานท่ีเข*าร6วมประชุม 
1. พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 
3. นายสนธิรัตน  สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงพาณิชย คณะทํางาน  
4. นายนําชัย   พรหมมีชัย แทนพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  คณะทํางาน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
5.นางธนาภรณ  พรมสุวรรณ แทน พล.ต.อ.อดุลย  แสงสิงแก ว  คณะทํางาน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  
     และความม่ันคงของมนุษย 
6. นางสาวพัชรียา  เจตสภาพ แทน นายสุวิทยเมษินทรีย   คณะทํางาน 
     รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
7. นางลัดดาวัลย  กันทวงศ แทน นางเกศรา มัญชุศรี   คณะทํางาน 

ตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย    
8. นายวรวัฒน  ศรียุกต  แทน นายอิสระ  ว�องกุศลกิจ  คณะทํางาน 
     บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
9. นายวิชัย   อัศรัสกร  รองประธาน บริษัท เวิลดเทรดด้ิง จํากัด คณะทํางาน 
10. นายอนุรักษ  เรืองรอบ แทน นายพลากร วงศกองแก ว  คณะทํางาน 
     สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
11. นายภูมิ    ศิรประภาศิริ แทน นายศุภชัย เจียรวนนท  คณะทํางาน 
     บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด 
12. นายภูริสร  รักจํารูญ  แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะทํางาน 

บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  
13. นายธนารักษ   พงษเภตรา บริษัท ทักษิณปาลม (2521) จํากัด  คณะทํางาน 
14. นายวิทูร   ซ่ือวัฒนากุล แทน นายวิสิทธิ วิทยาฐานกรณ  คณะทํางาน 
     บริษัท นํามันพืชไทย จํากัด 
15. นางชลิดา    จันทรสิริพงศ แทน นางสาวบุษบา  จิราธิวัฒน  คณะทํางาน 
     บริษัท กลุ�มเซ็นทรัล จํากัด 
16. นางกุลวดี     จันทรปาน แทน นายสรัญ รงคสิริ   คณะทํางาน 
     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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ผู*เข*าร6วมประชุมภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. นายอาทิตย  บุญญโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
3. นายดุษฎี   สุวัฒจิตยากร แทนนายจรินทร  จักกะพาก   
     อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน 
4. นายประดิษฐ  ยมานันท ผู ว�าราชการจังหวัดนครนายก 
5. นายสมคิด    จันทมฤก ผู ช�วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
6. นายทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
7. นายกู เกียรติ   ญาติเสมอ ผู อํานวยการกลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ กรมการพัฒนาชุมชน 
8. นายธนวัฒน  ปGHนแก ว  หัวหน ากลุ�มงานโยบายและยุทธศาสตร กรมการพัฒนาชุมชน 
9. นางสาวมนทิรา เข็มทอง  ผู อํานวยการกลุ�มงานประสานแผนและข อมูล กรมการพัฒนาชุมชน 
10. นายทองคูณ  บุญศร  ผู อํานวยการกลุ�มมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชมุชน 
11. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวเตือนใจ  บุญทิม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
13. นายศุภฤกษ  แสนแก ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นาญคมชาญ  จันทรังสิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
15. นายฉัตริน  สุวรรณหงส นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี 
1. นางลักษมี   ปลั่งแสงมาศ ผู ว�าการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
2. นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ& 
1.นางมณีลักษณ   พิริยะจิตตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

กรมประชาสัมพันธ& 
1. นางสาวศุภพร  สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
2. นายกิตติศักด์ิ  หาญกล า  ผู อํานวยการ สสท. (NBT) 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู ช�วยผู จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
2. นายอดิเรก    วงษคงคํา รองผู อํานวยการฝOายพัฒนาลูกค าและชนบท 
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ผู*ร6วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
2. คุณภาวินี  ไชยสิทธิ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
3. คุณจอมกิตติ   ศิริกุล  บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ 
4. คุณปวีณา  ขจัดโรคา บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ 
5. นายวิชเยนทร  โตลานุวัตร บมจ. ปตท. 
6. นางสาวสลิลลา   สีหพันธ  เทสโก  โลตัส 
 

ผู*ร6วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นางปรีดา  คงแปQน  กรรมการ 
3. นางต องใจ  ธนะชานันท กรรมการผู จัดการและเลขานุการ 
 

บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
1. นายสุรพล  เศวตเศรนี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมยฯ 
2. นางอรสา  โตสว�าง  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
3.นางพลอยนภัส  เรืองแสงศิลปS กรรมการผู จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรีฯ 
4. นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายกฯ 
5. นายไพศาล  แจ�มจํารัส กรรมการผู จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธรฯ 
6. นางจุฬาพร  กรธณทรัพย กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธรฯ 
7. นางธารทิพย  ศิรินุพงศ กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 

สิริวัฒนภักดี กรรมการผู อํานวยการใหญ� บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) หัวหน าทีมภาคเอกชน 

ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเปGดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ*งให*ทราบ 
 1.1 การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ 1 ปE  
ต6อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี 7 มีนาคม 2560 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า     
ถือเปUนความสําเร็จของคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยพวกเราทุกคนท่ีอยู�ท่ีนี่ 
รวมท้ัง 76 จังหวัดมีท้ังส�วนของราชการท่ีร�วมมือกับประชารัฐ ภาคเอกชน หอการค า สภาอุตสาหกรรมต�าง ๆ 
นักวิชาการ ประชาสังคม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีท่ีภูมิใจคือ คณะทํางานคณะนี้ภายใต การนําของท�าน
อาจารยมีชัย คุณฐาปน และพวกเราทุกคนร�วมทํางาน ซ่ึงดูเปUนชิ้นเปUนอันเปUนตัวเปUนตนเปUนสิ่งดีๆ ท่ีทําให เกิด
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บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สิ่งสําคัญคือเปUน social enterprise ท่ีทํางานเพ่ือสังคมท่ัวพ้ืนท่ีประเทศไทย และ
คนมีส�วนร�วมก็เปUนภาคเอกชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําใจมีความสามารถ บางคนเปUนนักธุรกิจท่ีอยากเข ามาช�วยพ้ืนท่ี 
มีความต้ังใจทุ�มเท ทําให กับประชาชน และได นําการทํางานเข าไปนําเรียน ครม. แล ว  
  ทุกวันนี้ มีกระทรวงต�างๆ ซ่ึงพยายามดีไซนให สอดคล องกับสังคมปdจจุบัน เช�น 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไม�นับพวกวิชาการเต็มท่ี เช�น กระทรวงเกษตร กระทรวง
พาณิชย แต�ความสําเร็จยังไม�สามารถตอบสนองได เต็มท่ี มาถึงวาระนี้ ท่ีเรามีการทํางานร�วมกันกับภาคเอกชน 
ส�วนภาคประชาชนตอนนี้เปUนประชารัฐ มีหลายคณะด วยกัน ท�านนายกรัฐมนตรีค�อนข างชื่นชมคณะทํางานดี 
และขอให ช�วยกันทํางานต�อไป ส�วนใหญ�การทํางานจะอยู�ท่ี คสป.จังหวัดและอีกส�วนสําคัญ คือ บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคี สิ่งท าทายคือในปeนี้ มีนัยสําคัญทางความม่ันคงหรือไม� ท�านนายกรัฐมนตรีอยากให คนไทยได เห็น
การเมืองท่ีดี คือ สะอาด ทํางานโดยใช ปdญญาใช คนท้ังหมดมาร�วมกันทํา ทํางานโดยใช ยุทธศาสตรระยะสั้น 
ระยะยาว ทําแผนพัฒนาจังหวัดต้ังแต�ข างล�างไล�ข้ึนมา มีงบประมาณสําหรับ 6 ภาค ภาคตะวันออกจากทํา EEC 
และภาคใต มีเรื่องของความม่ันคง เรามีตํ่าสุดต้ังแต�กรรมการหมู�บ าน ไล�ข้ึนมาเปUนแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค ท้ังหมดต องสอดคล องกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
แผนนโยบาย แผนความม่ันคง   
 นายฐาปนสิริ  วัฒนภักดี  หัวหน าทีมภาคเอกชนประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า
กระทรวงมหาดไทยได เสนอสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ 1 ปe ต�อท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล วเม่ือวันอังคารท่ี 7 
มีนาคม 2560และได รับอนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ให เผยแพร�ในรายการเดินหน า
ประเทศไทย ในวันท่ี 7 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 1.2 หัวหน าทีมภาคเอกชน และเลขานุการภาคเอกชน เข าพบโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเพ่ือนําเสนอผล
การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ 1 ปe 
   นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า
ในวันท่ี9 มีนาคม เข าพบโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลโท สรรเสริญ แก วกําเนิด และเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติดร.ปรเมธี มนตสิริ โดยได นําเรียนใน
รายละเอียดต�างๆส�วนใหญ�คนจะไม�ค�อยเข าใจว�า ด วยโครงสร างของคณะ E3 ท่ีมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีท่ี
เปUน SE ลงไปดําเนินการในรูปแบบอย�างไร เก่ียวโยงกับคณะ E3 หรือไม� เพราะว�าคนจะเห็นในเรื่องของคณะ
ใหญ� คือ คณะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ 77 social enterprise จึงได มีโอกาสนําเสนอ
รายละเอียดและตอบข อซักถาม หวังว�า ทางโฆษกฯ จะได นําไปขยายผล รวมถึงเลขาฯ สภาพัฒฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                 
ครั้งท่ี 2/2560เม่ือวันจันทร&ท่ี 27 กุมภาพันธ&  2560 
นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชนได แจ งต�อท่ีประชุมว�า ฝOายเลขานุการร�วมท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ได จัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้ง
ท่ี 2/2560เม่ือวันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ2560จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดรับรอง (ตามเอกสารแนบ) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัด 
 นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช เลขานุการร�วมภาครัฐได รายงานผลการดําเนินงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
 3.1.1 การคัดเลือกกลุ�มเปQาหมายของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด        
ได คัดเลือกเพ่ือดําเนินการสนับสนุน ดังนี้ 
 ด านการเกษตร ยอดรวมกลุ�มเปQาหมายจํานวน 543 กลุ�มเพ่ิมจากเดือน
กุมภาพันธ  2560 จํานวน 102กลุ�มเปQาหมาย 
 ด านการแปรรูป ยอดรวมกลุ�มเปQาหมาย จํานวน 729 กลุ�มเพ่ิมจากเดือน
กุมภาพันธ 2560 จํานวน 199 กลุ�ม 
 ด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน ยอดรวมกลุ�มเปQาหมายจํานวน 420 กลุ�มเพ่ิมข้ึน
จากเดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 95 กลุ�ม 
 รวมกลุ�มเปQาหมายณ เดือนมีนาคม 2560 จํานวน 1,692 กลุ�มเพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกุมภาพันธ 2560 จํานวน 396 กลุ�ม 
 3.1.2 การสนับสนุนกลุ�มเปQาหมาย คสป. และบริษัทฯ ได สนับสนุนให กลุ�มเปQาหมายมี
รายได เพ่ิมข้ึนจนถึงปdจจุบัน จํานวน  672 กลุ�ม เปUนเงิน 320,089,396บาท 
 3.1.3 จังหวัดท่ีมีการดําเนินงานเปUนรูปธรรม เช�น  
 3.1.3 จังหวัดท่ีมีการดําเนินงานเปUนรูปธรรม จํานวน 20 จังหวัด ในช�วงเดือนท่ีผ�าน
มา เช�น จังหวัดร อยเอ็ด สนับสนุนองคความรู  ผลิตภัณฑ mask หน า แบรนดESANAสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ นําผ าขาวม าไปร�วมงาน Amazon Fashion Week ณ กรุงโตเกียวและในจังหวัดอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นว�ามี
ความเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีต�างๆ อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในเดือนต�อไปฝOายเลขาจะรวบรวมและสรุปเสนอในท่ีประชุม 
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมมีข อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ข อ 3.1 ฝOายเลขาต องช�วยรับไปพิจารณา ตอนนี้เรามีตัวปริมาณของกลุ�ม และรายได  
กลุ�มท่ีสะท อนออกมาเปUนผู รับผลประโยชนก่ีคน เช�น กลุ�มกาแฟ มี impact ไปก่ีคนก่ีครัวเรือน ได หรือไม�จะ
เปUนตัวชี้วัดเชิงปริมาณอีกตัวท่ีน�าสนใจ 
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 ข อ 3.1.3  ขอขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี ถือเปUนความภาคภูมิใจท่ีสมเด็จ
พระเทพฯ ได นํากลุ�มทูตไปดูงาน และบริษัทฯ ได มีโอกาสถวายงาน ถือเปUนสิ่งดีของคณะทํางานท่ีได นําเสนอ
การทํางานท่ีช�วยเหลือประชาชน 
 นางธารทิพย   ศิรินุพงศบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีฯ กล�าวว�า จากการท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีได เข าเฝQาฯ ถวายในเรื่องของความคืบหน าในการ
ทํางานของบริษัทฯ รู สึกมีกําลังใจในการช�วยกันพัฒนาชุมชนภูมิใจ เพราะไม�เคยมีโอกาสได เข าเฝQาถวายงาน
ใกล ชิด 
 นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า   
ความคืบหน าในแต�ละจังหวัด เช�น อํานาจเจริญนําเสนอผลิตภัณฑท่ีได ปรับปรุง นอกจากนี้มีสินค าหลากหลาย 
เช�น กล วยจังหวัดพัทลุง (มโนราห) เคบานาน�า กระบ่ี , ปdตตานี ปลากุเลา ร�วมกับผ าบาติกทําถุงผ าปลากุเลา มี
การจําหน�ายผ�านFacebook  

พลเอก อนุพงษ   เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าว

เพ่ิมเติมว�า การพัฒนาต�อยอดผลิตภัณฑแต�ละอย�างทําให เกิดห�วงโซ�คุณค�า value chain เกิด impact ไปยัง

กลุ�มอ่ืนๆ ด วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1 การลงพ้ืนท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามงาน 
  นายประวิช สุขขุม เลขานุการร�วมภาครัฐ กล�าวในประเด็นนี้ว�า ตามแผนท่ีกําหนดคือ 
จะมีการลงพ้ืนท่ี 7 จุด ในช�วงไตรมาสท่ี 1 ต�อไตรมาสท่ี 2 ของปeนี้ โดยหัวหน าภาคเอกชนและฝOายเลขาร�วมกัน
ดําเนินการ  เพ่ือซักซ อมความเข าใจในแนวทางการทํางาน และนําเสนอแผนงานจังหวัด10 – 12 จังหวัด
ในแต�ละกลุ�มมาเรียนรู ซ่ึงกันและกัน และเชื่อมโยงเปรียบเทียบแผนการทํางานซ่ึงกันและกัน และหัวหน าทีม
ภาคเอกชนและเลขาช�วยกันคอมเมนทโดยวันท่ีหนึ่ง เรียนรู แผน วันท่ีสอง ปรับปรุงแผน วันท่ีสามลงพ้ืนท่ี เพ่ือ
ศึกษางาน ลงไปแล ว 4 จุด โดยยังเหลืออีก 3 จุดท่ีจะดําเนินการต�อไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.2 ความคืบหน*าการประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐของจังหวัดโดย 
คสป.ท่ีมีความก*าวหน*าในการนํานโยบายสู6การปฏิบัติ 1 จังหวัด(จังหวัดนครนายก)  
 4.2.1 ความคืบหน าการดําเนินงานของ คสป.นครนายก 
  นายประดิษฐ  ยมานันท  ผู วาราชการจังหวัดนครนายก รายงานต�อท่ีประชุมว�า 
จังหวัดนครนายกมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ปdจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อน คสป.นครนายกดังนี้ 
  1) เราเห็นว�า คสป. เปUนเสมือนหน�วยบริหารจัดการท่ีมีผู ว�าเปUนประธานมี
หัวหน าฝOายต�างๆ 12 ฝOาย ซ่ึงจะดูและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทประชารัฐ รวมถึงการขับเคลื่อนใน
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ฐานะฝOายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ รวมถึงหน�วยใดท่ีไม�มีคณะกรรมการพ้ืนท่ี เช�น D1 ก็จะมอบ
ให คณะทํางานจังหวัดขับเคลื่อน การบริหารจัดการคสป. ไม�ใช�การบริหารจัดการการประชุม แต�คือการบริหาร
กระบวนการในความเปUนจริง โดยยึดหลัก 5 ประการเปUนหลักในการทํางาน  
  2) การแก ไขปdญหาส�วนรวมของพ้ืนท่ีตามความต องการของชุมชนตามกรอบ
แผนปฏิบัติการ โดยแบ�งเปUน 2 กรอบ กรอบแรกจะเปUนไปตามคณะกรรมการระดับชาติ เช�นภาคการเกษตร 
การศึกษา หรือคณะเรา อีกส�วนคือ การขับเคลื่อนงานโดยผ�านบริษัทประชารัฐ 
  3) เปQาหมายใหญ�ของการทํางานคือ ทํางานท่ีจะกระตุ นให ภาคราชการทํางานใน
เชิงรุก ส�งเสริมจุดแข็งในแต�ละพ้ืนท่ี เช�น มศว.องครักษ มีสถาบันวิจัยท่ีเข าไปทํางานในพ้ืนท่ี โรงเรียนนายร อยฯ 
หลายภาคส�วนทําให ประชาชนเข ามามีส�วนร�วมเพ่ือรองรับการทํางานของประรัฐ ในขณะเดียวกันเม่ือบริษัท
ประชารัฐลงพ้ืนท่ีก็มีการสร างการรับรู  ข อมูลพ้ืนฐาน เตรียมชุมชนเพ่ือรองรับการทํางานร�วมกัน  
  กล�าวโดยสรุปคือ เราไม�ได มองว�า คสป. เปUนรูปแบบคณะทํางานแต�เราถือว�า 
เปUนหน�วยการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ทุกคนมีความรับผิดชอบร�วมกัน และมีภารกิจใหญ� คือ การ
ทํางานเพ่ือกระตุ นให เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และแก ปdญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ิมช�องทางการตลาด เข าถึง
ปdจจัยการผลิตท่ีต นทุนตํ่า และเพ่ิมโอกาสท่ีจะพัฒนา สร างนวัตกรรมในการผลิตต�างๆ ในพ้ืนท่ี 
 4.2.2 การดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสากิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
 นางสุมาลี  นาคสุข  กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครนายกฯ 
นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า 
 1) กลุ�มเปQาหมาย ปe 2559จํานวน 12 กลุ�ม 

    ด านการเกษตร ผลักดันผักปลอดสารพิษ เกษตรข าวอินทรีย และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ�มปลูกพืชน้ําน อย (เมล�อน) 
  ด านการแปรรูป– ผลไม แปรรูปให เปUนไปตามมาตรฐานอย. และ GMP และนํา
สินค าไปออกบูธท่ีแมคโครนครนายก  
  ด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน ส�งเสริมกลุ�มวัฒนธรรมไทย พวน การจัดทํา
ต นทุนการท�องเท่ียว แพ็คเกจท�องเท่ียว   
 2) ผลลัพธทางรายได ท่ีชุมชนเปQาหมายได รับ ปe 2559 เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณ 2-10 
เปอรเซนต   
 3) กลุ�มชุมชนเปQาหมาย (เพ่ิม) ปe 2560 ต�อยอดจากกลุ�มเดิม และค นหาวิเคราะห
ศักยภาพใหม� และจะต้ังเปQาไว ไม�น อยกว�า 30 กลุ�ม  
  ด านการเกษตร ร�วมมือกับ มศว.องครักษ และสถาบันการเรือนยิ่งเจริญ อบรม
ทําสินค าใหม� และปรับปรุงสินค าเดิมร�วมกับ วว. วิจัยข้ันสูง โดยส�งเสริมให นํามะดันและข าวมาแปรรูป เช�นทํา
เครื่องสําอางคท่ีมีมะดันเปUนสวนประกอบ ข าวอินทรีย ทําเครื่องด่ืมจากข าวหอมมะลิอ�อน ทําน้ํานมข าว ชาข าว 
สําหรับผู สูงอายุ จะพัฒนาในเรื่องของอาหารเหลวและผงสําหรับผู สูงอายุ และวิตามินเปUนเม็ดจากข าวและผัก
พ้ืนบ านอินทรียการตลาดได เชื่อมโยงโรงดองมะดันและตลาดผู ค าส�ง ตลาด 4 มุมเมืองในการส�งผลผลิตมะดันขายปe 
60 รวมท้ังเปGดหน าบัญชีกับท็อปสเพ่ือส�งมะดันขาย และออกบูธท็อปสให เชื่อมโยงนํามะยงชิด GI ส�งขาย และ
เชื่อมโยงกับประชารัฐกลุ�มเบญจบูรพา ในการนําสินค าออกขายในงานมหกรรม5 ชนเผ�า ซ่ึงกําลังดําเนินการขณะนี้ 
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ออกรายการชื่นใจไทยแลนดช�อง 34 ออกรายการนักสํารวจช�อง 3ส�วนท่ีจะออกบูธกับสํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรีย วันท่ี6-9   เมษายน 2560 ท่ีสยามพารากอน 
  ด านการท�องเท่ียวโดยชุมชน ส�งเสริมท้ังกลุ�มเดิมและกลุ�มใหม� ไม�เคยมีโมเดล
การท�องเท่ียวมาก�อน เราจะทําเปUนคีรีวันโมเดล มีจุดเด�นในการท�องเท่ียวท้ังทางน้ํา คือแม�น้ํานครนายก และทาง
บก ในรูปเชิงผจญภัย ศึกษาธรรมชาติ ศึกษาสถานโบราณ นอกจากจะมีการจัดการในเรื่องมาตรฐานการท�องเท่ียว
แล ว ยังมีการประสานส�งเสริมกลุ�มสัมมาชีพของกลุ�มคีรีวัน ในการทํากล วยฉาบขายนักท�องเท่ียวและฝากขายในท่ี
ต�างๆ 
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ในเรื่องนี้อยากจะสะท อนให คณะกรรมการทุกท�านได เห็นว�า จะมีตัวหลัก 
คือ คสป. และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สําคัญท้ังสองส�วนเข าใจว�า ทุกจังหวัดท่ีมีการประชุม คสป. ก็จะมี
ครบท้ังห าส�วน อาจจะมาท้ังจากกรมการพัฒนาชุมชนซ่ึงไป spot มาแล ว รวมท้ังอาจจะมีจาก บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีว�าเรามีกลุ�มนั้นกลุ�มนี้ควรจะไปดู ยกตัวอย�าง ถ าเราจะไปช�วยกลุ�มทํากล วยฉาบ ซ่ึงมีปdญหาความรู  
ตัวท่ีจะขอความร�วมมือได มากท่ีสุด คือ คสป เพราะจะมีเกษตรจังหวัดอยู�ด วย มี know how อยู� และสามารถ
ร องขอได  หรือร องขอพาณิชยจังหวัดถ ามีปdญหาการขาย ส�วนสําคัญท่ีสุดคือเรื่องการตลาด การพัฒนาสินค าจะ
เห็นว�าทุกจังหวัดท่ีเข าไป จะเอาของเดิมมาแต�งหน าแต�งตากันใหม�ทําให เกิดช�องทางการตลาด ยกระดับราคา
สินค าท่ีดีข้ึน อันนี้คือส�วนท่ีภาครัฐทําไม�ได  ฉะนั้นจะเติมเต็มกันท้ังสองส�วน เม่ือสักครู�นี้ เข าใจว�า บริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีไปดูเรื่องการทําด วย ไม�ใช�การตลาดอย�างเดียว และ คสป. รู เรื่องด วยทุกอย�าง  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 ความคืบหน าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดท่ีมีความก าวหน าใน
การดําเนินงาน 2 จังหวัด(จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดยโสธร) 
 4.3.1จังหวัดปราจีนบุรี 
  นางพลอยนภัส  เรืองแสงศิลปS กรรมการผู จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัดนําเสนอต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
  กลุ�มผู ปลูกทุเรียน GAP บริษัทประชารัฐฯ เข าไปช�วยทํา social media, 
facebookเพราะงานนี้ประหยัดเงินท่ีสุด จึงอาศัยFacebook ในการแชร กลุ�มเกษตรกรเปUนแบบ GAP ปลูก
แบบปลอดภัย มีปุ�ยเคมีแต�มีสารตกค างน อยมาก มีผลกระทบกับร�างกายน อยมากนอกจากนี้มีกิจกรรมการผสม
ดอกทุเรียน เวลา 18.00 – 21.00 น. มีคนสนใจมาก มีการจองทุเรียนต นละ 2,000  บาท เจ าของสวนทุเรียนมี
ความพึงพอใจมาก กิจกรรมนี้เริ่มดําเนินการเปUนปeแรก และจะจัดอย�างต�อเนื่องในปeถัดไปเกษตรกรสนใจการทํา
ต นไม เปUนอาชีพเสริม มีการตอนก่ิง องคความรู การเกษตร สําหรับคนเมืองจากกรุงเทพท่ีไปเท่ียว  
  มะม�วงผู ผลิตมีการแบ�งเกรดเปUน A B C ส�วนท่ีตกเกรดก็จะมีแม�ค าไปรับมาขาย
คู�กับข าวเหนียวมะม�วงให กับตลาดท องถ่ิน ผู ท่ีไปเท่ียวใช เส นทางปราจีน 304 หรือนครนายก ก็มาซ้ือ 
  เสื่อกก ใบลาน แปรรูปเปUนกระเป�ารองเท า กลุ�มนี้อยากได รับความช�วยเหลือใน
ด านการท�องเท่ียว homestay เราจึงพยายามมองหาท้ังลูกค าในประเทศและต�างประเทศ 
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 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า GAP เกษตรจังหวัดมีเจ าหน าท่ี 2 ท�านดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะในอนาคต เรา
ต องเดินไปสู�เกษตรอินทรียในอนาคต แต� ณ วันนี้ ก็คงต องมีเกษตรอินทรีย หรือเกษตรปลอดภัยขอให กระทรวง
เกษตรบอกไปทุกจังหวัดในเรื่องนี้ ฝากไปถึงเกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรตําบลยังมีอยู�บ าง หรือจะมี 
textbook ให จังหวัดต�างๆ แต�ต องไปอธิบายความ ขอฝากกระทรวง และคณะทํางานด วย ทําอย�างไรให ลงไป
ถึงคสป. 
 ถ าถามว�า ประเทศไทยมีตลาดต นไม ใหญ�ท่ีไหนปราจีนบุรีเปUนแหล�งเพาะต นไม 
มหาศาลมาก ต�อให ไปถึงกบินทรบุรี เราจะเปลี่ยนจากเกษตร 1 ไปสู�เกษตร 4.0 ต องใช เวลา คนไทยจะได ไม�
ต องทานเกษตรท่ีปนเป��อนอีกต�อไป และต องปรับการเกษตรเพ่ือให เรายืนอยู�ในโลกให ได  
 นายนําชัย พรหมมีชัย ผู แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กล�าวเพ่ิมเติมว�า
เรื่องเกษตรอินทรียต องใช เวลาพอสมควร ซ่ึงเราก็มีแผนยุทธศาสตรข้ึนมาเปUนระยะๆ ต้ังเปQาปeละประมาณร อย
ละ 5 ครั้งหน าจะเตรียมเอกสารเพ่ือเปUนคู�มือ ใช ดูเวลาทํางาน เช�น ข อจํากัดของประมง ของสัตว ของพืช หรือ
วิธีการท่ีจะขอ GAP ต องดําเนินการอย�างไร  
 4.3.2จังหวัดยโสธร 
 นายไพศาล  แจ�มจํารัส กรรมการผู จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธร 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัดนําเสนอต�อท่ีประชุมว�า ลักษณะการทํางาน คือ เปUนผู เชื่อมโยงเพราะบริษัทประชา
รัฐไม�สามารถจําหน�ายสินค าได  ดังนั้น จะเชื่อมโยงระหว�างผู ผลิต และช�วยแก ปdญหา ไปสํารวจพ้ืนท่ี หาข อมูล 
และดูว�าจะเริ่มจากใครก�อน พบว�า กลุ�มเกษตรกรท่ีต องการให แก ไขปdญหาหลักๆ มีสองกลุ�ม หนึ่งคือ ต องการ
ให แก ไขปdญหาเรื่องการตลาด เพราะปลูกแล วไม�พอยังชีพ เราก็พยายามหาตลาดและช�วยแปรรูป สองคือ กลุ�ม
ท่ีหัวก าวหน า อยากจะ go inter อยากสร างมูลค�าเพ่ิมให สินค า ก็ได กลุ�มนาเวียง มีปdญหาเรื่องการผลิต ต องค่ัว
ทราย 1 กิโลกรัม ใช เวลาชั่วโมงครึ่ง เราก็เลยติดต�อวิทยาลัยเทคนิคยโสธรให ออกแบบเครื่องค่ัวทราย ปdจจุบัน
ปรับปรุงและผลิตได เพ่ิมเกือบร อยเปอรเซนต ประเด็นท่ีสองคือ มีเครื่องท่ีเรียกว�า เครื่องคัดแยกเยื่อ เพราะ
ชาวบ านทําถ่ัวเม็ด ต องมานั่งแกะทีละเม็ด จึงช�วยผลิตเครื่องแยกเปลือกถ่ัวทําให ผลิตเพ่ิมข้ึนได ค�อนข างมาก 
ปdจจุบัน ท้ังหมู�บ านนาเวียง ผลิตถ่ัวเปUนถ่ัวเม็ดเล็ก ไม�เหมือนในตลาดท่ัวไป ฝdกหนึ่งมี 1-2 เม็ด ตอนนี้มีการ
ขยายแปลงปลูก เริ่มทําแปลงอินทรียด วยในกลุ�ม เปUนชุมชนปลอดยาเสพติด ทําบัญชีครัวเรือน บัญชีหมู�บ าน 
 กลุ�มเพาะเห็ด เวลาเห็ดออกจะออกพร อมกัน พอออกมาแล ว ขายไม�ทัน เห็ด
เสีย จึงได ไปหาวิทยาลัยเทคนิคคณะคหกรรมให ช�วยออกแบบการแปรรูปเห็ดเหลือ เช�น ทําเห็ดอบกรอบรสลาภ
ยโส รสปลาส ม ได หรือไม� เพราะตลาดน�าจะรองรับได   
 กลุ�มผลิตภัณฑกระเป�าทําจากกก ได รับ order จาก king power เปUนกกท่ีผสม
หนัง อยากได ไปจําหน�าย จึงต องพัฒนาผลิตภัณฑ จึงให ศูนยอุตสาหกรรมภาค 7 อุบลราชธานี ออกแบบโลโก  
ทําให ดีข้ึน ปdจจุบันเราก็ให ทางอํานาจเจริญ ออกแบบให  และให ช�วยดูว�าจะผลิตออกมาได จริงหรือไม� ถ าทําได  
จะขายได ใบละ 1,000 – 2,500 บาท  
 ข าว ก็ยังเปUนปdญหา ส�วนใหญ�ภาครัฐจะส�งเครื่องบรรจุข าวสุญญากาศให ส�ง
เครื่องพักข าวให  พอเอาไปให แล ว ใช ไม�เปUน ใช แล วเสียไม�รู วิธีซ�อม เราก็เลยยกไปให วิทยาลัยเทคนิคซ�อมให  
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การแก ปdญหาของกลุ�มเกษตรกรควรเข าหานักวิชาการในชุมชนก�อน เข าหาภาครัฐ ฉะนั้นจึงพาไปหาผู แก ปdญหา
ให ได เอง ปรับปรุงและพัฒนาให เอง โดยเราไม�ต องมีค�าใช จ�าย 
 กลุ�มปลูกแตงโม ปdจจุบันแตงโมท่ีมีอยู�ในจังหวัด คนยโสธรก็ไม�กิน แปลงท่ีปลูก 
พอปลูกแล วดินเสีย ก็ย ายแปลงปลูกไปเรื่อยๆ มีกลุ�มเกษตรกรปลูกแตงโมออรแกนิค ซ่ึงปลูกแล วผลผลิต
ออกมาพร อมกัน ราคาตก แต�เดือนไหนไม�มีแตงโมออกได ของไม�มีราคาแพง แต�กลุ�มนี้พัฒนาให แตงโมออกได 
ทุกเดือน โดยใช พ้ืนท่ีแบ�งเปUน 3 แปลง เดือนหนึ่งปลูก 1 ชุด เดือนท่ีสองปลูกชุดท่ีสอง เดือนท่ีสามปลูกชุดท่ี
สาม ฉะนั้นผลผลิตออกได ทุกเดือน เพราะแตงโมใช เวลาผลิตประมาณ 3 เดือน ราคาแตงโมท่ัวๆ ไปรับซ้ือ
กิโลกรัมละ 2-3 บาท ถึง 7-8 บาท แตงโมออรแกนิกกิโลกรัมละ 12 – 15 บาท ไม�พอขาย กลุ�มนี้คัดแตงโมขาย
เอง ปdจจุบันออรเดอรเดือนละ 1 ตัน ไม�สามารถผลิตส�งได  
 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุมกล�าว
ว�า ท�านรัฐมนตรี ถามว�า ความเปUน organic ถือเปUนเกษตรอินทรียเต็มรูปแบบหรือไม�  
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า
ขอถามเพ่ือความรู  ไม�ใช�ว�า เราปลูกคอรปนี้แล วไม�ใช สารเคมี และบอกว�าเปUนเกษตรอินทรีย ต องให เกษตรไป
รับรอง (ต องใช เวลา 3 ปe) ประเด็น คือ ถ าไปปลูกท่ีใหม� และท่ีตรงนั้นใช สารเคมีมาก็ไม�ถือว�าเปUนเกษตรอินทรีย 
ถึงได บอกให เกษตรเข าไปช�วย คือถ าเปUนพ้ืนท่ีท่ีปนเป��อนไปแล ว และเข าไปปลูกก็ยังไม�ถือว�าเปUนเกษตรอินทรีย 
ถ าเกษตรอยู�ใน คสป. จังหวัดและอยู�ช�วยกับบริษัทประชารัฐฯ อยู�แล ว ถ าจะออกรับรองตรงนี้มาก็ต องบอกได 
ว�าตรวจหมดแล ว  
 นายไพศาล  แจ�มจํารัส กรรมการผู จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคียโสธรฯ 
กล�าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า กลุ�มนี้ปลูกท่ีแปลงใหม�เลย พัฒนาท่ีแปลงใหม� การปลูกอินทรียสามารถหักดิบทํา
ได เลย ไม�จําเปUนต องปรับเปลี่ยนก็ได  เราให เข าไปตรวจก�อนว�า ดินไม�มีสารตกค าง คือ GAP ต องไม�มีสารพวกนี้
ตกค างในเรื่องของพืช จะมีหน�วยงานท่ีทํางานกับ GAP 2 หน�วย คือ กรมวิชาการเกษตร กับกรมส�งเสริม
การเกษตรก็จะช�วยกันทํา ในเรื่องของประมงก็ประมงจังหวัด ประมงอําเภอ ปศุสัตวก็จะปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตว
จังหวัด  
 กลุ�มแตงโมปdจจุบันขยายเปUน 100 จาก 30 ไร� แต�ท่ีข างๆ ยังไม�เปUนอินทรีย แต�
จะมีการขยายพ้ืนท่ีไปเรื่อยๆ เกาะกันไปเรื่อยๆ ฉะนั้นวิธีการคือต องให ชุมชนยอมรับ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราทําได  
คือสร างราคาของอินทรีย GAP สารเคมีให ต�างกัน ชาวบ านท่ีปลูกแตงโมท่ัวไปท่ีใช สาร เวลาขายจะเหมาตีราคา
แล วขนไป แต�กลุ�มนี้ เก็บเอง คัดเอง เช�น 3 กิโลข้ึนไปเปUน size กลาง 5 กิโลข้ึนไปเปUนเกรดเอ ราคาขยับข้ึน
จากเดิมลูกเล็ก 12 บาทต�อกิโลกรัม ลูกใหญ� 15 บาทแต�ขายในห างกิโลกรัมละ 30 40 50 ฉะนั้นถ าเค ารู จักแปร
รูป คัดเอง ทําได มีรายได เพ่ิม พอกลุ�มนี้ประสบความสําเร็จ การขยายแปลงปลูกจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเม่ือหา
ออรเดอรได จํานวนหนึ่งตันต�อวันอยู�แล วก็จะขยายแปลงปลูก ฉะนั้นการตลาดเปUนตัวนําไม�ใช�ผลผลิต มันจะเปUน 
2 แบบ คือผลิตมาแล วขายไม�ได  ก็ช�วยแก ปdญหา แต�ถ าตลาดต องการอะไร เราก็จะช�วยให ผลิตตัวนั้น เพ่ือนําไป
ขายตลาด เรียกว�าใช ตลาดเปUนตัวนํา  
 ท�องเท่ียวเมืองเกษตรอินทรีย วิถีอีสาน ลักษณะการท�องเท่ียว กลุ�มท่ีหนองแซง 
เราลงไปในพ้ืนท่ี และพยายามให มีรายได จากการท�องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม โดยใช บ านเปUนโฮมสเตย ใช รถไถ
เปUนรถนําเท่ียว ไม�ต องลงทุนอะไรเพ่ิม ใช นักเรียนในตําบลเปUนไกดพาเท่ียว พอทําไปทํามา SE ยโสธรเปUนเทรด
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เดอรไม�ได  ท่ีจังหวัดยโสธรกําลังจะต้ังสหกรณเปUนเทรดเดอร ร�วมกับภาครัฐ ทําเพ่ือจําหน�ายสินค า เปGดอีก
บริษัทข้ึนเวลามีออกบู�ธจําหน�ายท่ีอิมแพ็คหรือท่ีใดก็ตาม ผู ผลิตไม�มีเวลาไปก็เลยให กลุ�มนี้จําหน�าย คือ รวบรวม
สินค าไป เพราะผู ผลิตขายของไม�เปUน ผู ขายผลิตไม�ได  ก็เลยใช บริษัทนี้เปUนคนเชื่อมในการจําหน�าย  
 ปdจจุบัน ยโสธร SE พยายามรวบรวมสินค าของจังหวัด และกลุ�ม biz club ของ
กระทรวงพาณิชย ท่ีต้ังข้ึนมา กําลังรวบรวมข อมูลว�า ยโสธรมีสินค าอะไร ปริมาณเท�าไหร� ใครอยากขายอะไร 
ดังนั้น SE เปUนศูนยกลางในการรวบรวมข อมูลให   
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า มีเรื่องท่ีน�าสนใจอยู� 2-3 เรื่อง และเข าใจว�า เพ่ือนบ านใกล เคียงก็ทํา คือการ
ใช สถานศึกษาให เปUนประโยชน เข ามาช�วยโอท็อปก็เยอะท�านอภิชาติอาจจะพูดเรื่องสินค าโอท็อปท่ีกําลัง 
upgrade และจะเข าไปอยู�ในเว็บ e-business หรืออะไรก็แล วแต� อีกเรื่อง คือ เอาเยาวชนมาจากเล�นกีฬา มา
ทํามาค าขาย ดีกว�าปล�อยให ไปทําอย�างอ่ืน ถือว�าเปUนสิ่งดีๆ ปdญหาใหญ�ท่ีอยากจะนําเรียนรัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย และกระทรวงเกษตร คือ เรื่องของถ่ัวลิสง จําได ไหมว�าถ่ัวลิสงท่ีไหนท่ีพยายามจะ up ตัวเองข้ึนมาใน
ลักษณะเดียวกัน คือ ร อยเอ็ด การบ านท่ีอยากจะฝาก คือ ตอนนี้เราเริ่มเข าไป handle เกษตรแล ว สิ่งหนึ่งท่ี
ท�านพูดถึงคือ เขาได เข าไปเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกถ่ัว จากการทํานาอย�างเดียว เราอยากทํามานานแล ว อยากทําโซนนิ่ง 
ฝากว�า ให ลดสเกลการปลูกผลผลิต เช�นข าว ให เปลี่ยนไปทําอย�างอ่ืน เช�นปลูกถ่ัว แต�ก็กลัวจะไปซํ้ากับร อยเอ็ด 
ถ าพาณิชยจังหวัด (ไม�มีพาณิชยอําเภอ แต�มีเกษตรอําเภอ) สามารถคํานวณละเอียดได  คือ ไม�ให  supply เกิน 
demand คือ ต องดูละเอียดว�า demand มีท่ีไหนบ าง แล วเราก็มาใช วิธีนี้ช�วยกันก็ได  นี่คือ สเกลท่ี คสช. 
สามารถทําได โดยกระทรวงเปUนคนทํา เรื่องเร�งด�วน “เกษตรอินทรีย” ต องรีบเอาเข าไปทุกจังหวัดซ่ึงจังหวัดจะมี
ความสามารถในการโซนนิ่งให เรา  
 นายนําชัย พรหมมีชัย ผู แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กล�าวเพ่ิมเติมว�า
เม่ือก้ีทางยโสธรพูดถึงเรื่องการเกษตร หรือการจับคู�ธุรกิจนั้น วันนี้ถ าพูดกลุ�มท่ีเก่ียวข องกับประรัฐรักสามัคคี ท่ี
เราพัฒนาได ถึง 1,600 กลุ�ม การพัฒนาอย�างก าวกระโดด ก็คล ายๆกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของเกษตร
แปลงใหญ� 600 แปลง พ้ืนท่ีประมาณล านกว�าไร� ปeนี้กระโดดถึง 2,000 กว�าแปลงถ าเราจับคู� business 
matching ต�อเนื่องกับบริษัทประชารัฐ จับท่ีเค าหาโอกาสหรือต�อยอดให เค าได  จะสุดยอด  
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�าพูดแทนประชารัฐ คือ ของเราเปUนการก าวกระโดดของเซลลต�างๆ แต�ละอันท่ี
เพ่ิมมามีความหมาย คุณจะเห็นว�าแต�ละจังหวัดท่ีเพ่ิมมา  1 2 3 4 5 กลุ�ม จับโดยตรงด วยตัวเอง และรู ว�าควร
จะพัฒนาอะไร ลงไปทํารายละเอียด ลงไปในไส ในมาก รายละเอียดมาก handle จริงโจทยใหญ�ท่ีให คือ 
impact ก�อให เกิดก่ีครอบครัว ไม�ว�าจะปลูกอะไรให เปUนเกษตรแปลงใหญ� ต�อยอดก็น�าสนใจ  
แปลงใหญ� ถ าไปปลูกต องดูตลาดด วย  
  นายวิทูร ซ่ือวัฒนากุล ผู แทนจาก บมจ.น้ํามันพืชไทย ให ข อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
ประเด็นนี้ว�า1) ในคณะเกษตรสมัยใหม� มีคณะถ่ัวรางนา โดยท�านมีชัยเปUนประธานและมีภาคเอกชนตอนนี้มอง
เรื่องการตลาดนํา เช�น โก�แก� มี demand เยอะ แต�ไม�ค�อยมี supply จึงได เริ่มไปท่ีอุบลราชธานี อุดรธานี ศรี
สะเกษ ฉะนั้นในจังหวัดข างเคียงสามารถเชื่อมโยงได  2) ถ่ัวเหลืองนําเข า 98 เปอรเซนต  น้ํามันพืชองุ�นรับซ้ือได 
หมด เพียงแต�ข้ันตอนการส�งเสริมปdจจุบันอยู�ในข้ันตอนการดําเนินการขับเคลื่อน จริงๆเชื่อมกับ E3ได ดี  
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  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวว�า
สมมติถ า demand supply ถ่ัวเหลืองชนกันได ก็ดี แต�ถ่ัวเหลืองทราบว�านําเข ามาจากบราซิลเยอะ แต�ก็ GMO 
ปdญหาท่ีประเทศเราไม�ปลูกถ่ัวเหลือง คือ ราคาไม�ชักนํา เราปลูกแพงกว�า ต นทุนเราสูงกว�า ยกตัวอย�าง ยาง ทํา 
4 ล านใช ประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
  นายนําชัย พรหมมีชัย ผู แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ กล�าวเพ่ิมเติมว�า
จริงๆ ก็คือ ในส�วนของถ่ัวเหลืองนําเข าเปUน GMO หมดแล วเพราะในอเมริกาและ south America เปUนตรงนั้น 
ในประเทศเราเปUน non สําหรับพันธุท่ีมีอยู� ปdญหาท่ีประเทศเราไม�ปลูกถ่ัวเหลือง มีการส�งเสริมหลายรัฐบาล
และหายไปเลย แม จะนําเข าจากบราซิลเราก็ยังราคาสูงกว�า  ผลผลิตท้ังปeของไทย TVO ใช ประมาณครึ่งเดือน
เอง ผลผลิตถ่ัวเหลืองท้ังปeของไทยใช ประมาณ 50,000 ตัน แต� TVO ใช ประมาณ 100,000 กว�าตัน  
  ตอนนี้ผลตอบแทนพืชทุกชนิด ถ่ัวเหลืองแทบจะน อยท่ีสุด และมีข อจํากัด
มากมาย เช�น เรื่องผลผลิต โรค แมลง ความละเอียด ความสนใจท่ีจะทํา สมมติจะเก็บผลผลิตอาทิตยหน า แค� 
7 วัน ฝนมาก็เรียบร อยแล ว แรงงานจะเก็บก็ยาก ฉะนั้นต องคิดหลายรอบ กําลังทํายุทธศาสตรท่ีจะตอบสนอง
อยู� ถ าเปUนแปลงใหญ� จํากัดด วยพ้ืนท่ีจะต องเปUนดินร�วนปนทราย ถ าเปUนดินเหนียวบางพ้ืนท่ีไปไม�ได  กําลังทํา
สํารวจโดยใช  agri-map  
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า ให ท�านอภิชาติ ท�านประวิช ช�วยเอาไปให เปUนข อพิจารณา supply ไม�ต องถามมีแน� เหลือราคา
ต นทุนการผลิตท้ังหมดคุยกับเกษตร ทางนี้เค าบอกราคาได  แล วก็ไปพูดถึงพ้ืนท่ีเหมาะสม ถ าตรงไหนได ก็ทํา  
ถ าโซนนิ่งได เหมือนท่ีไปปลูกแตงเม่ือก้ี แต�ถ าท่ีใดไม�เหมาะสม ดูเหมือนจะเปUนพืชใช น้ําน อย น อยกว�าข าว
Solution ของท�านเกษตร คือจะปล�อยให ปลูกข าวนาปe อีกคอรปหนึ่งประมาณ 20 ล านตัน ส�วนท่ีเหลือไปเพ่ิม
อีก 4-5 ล านตัน แล วเปลี่ยนให เปUนไปตามท่ีท�านพูด คือ ดินเหมาะสม ช�วงเวลาเหมาะสมคอรป 2 เปUนช�วงเวลา
ท่ีไม�อยากปลูกและก็ไม�มีน้ําให  ปeนี้ถึงอยากได น้ํา ก็ยังหวั่นเกรงว�า อีกท่ีหนึ่งไม�พอ ข าวนาปรังปeนี้ปลูกมาก
กว�าเดิม  
 4.3.3 ความเชื่อมโยงในระดับจังหวัดต�างๆ เริ่มมีข้ึนในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
  นางอรสา โตสว�าง กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ นําเสนอต�อท่ี
ประชุมว�า เริ่มข้ึนปeท่ี 2 จากเม่ือวันท่ี 31 มีนาคมปeท่ีแล วตอนนี้ภูเก็ตเริ่มนิ่งแล ว จึงได แยกตัวออกมาเรื่องต�อ
ยอดและเชื่อมโยงในหลายพ้ืนท่ี จากสไลดจะเห็น 14 จังหวัดไขว กันไปมาเยอะมาก พอลงไปหลายพ้ืนท่ีสิ่งท่ีพบ 
คือ บางจังหวัดเก�งอย�างหนึ่ง บางจังหวัดเก�งอีกอย�างหนึ่ง พอรวมจังหวัดกัน จะได ของดีข้ึนกว�าเดิม จึงเปUนท่ีมา
ของการเชื่อมโยงระหว�างจังหวัดในภาคใต  ในเดือนท่ีผ�านมาเริ่มไปไกลถึงภาคอีสานและภาคเหนือ  
  โครงการแรกกระเป�าบาติก 3 ชุมชนรวมตัวกัน คือ ชุมชนนครศรีธรรมราชสาน
กระเป�า ชุมชนบาติกภูเก็ตผลิตผ า วาดด วยมือ 100% และชุมชนใหม� แม�บ านภูเก็ตเย็บผ า  
  โครงการสอง ได แรงงานท่ีอยู�ในทันฑสถานหญิง ปdกผ า แต�ละผืนให นักโทษหญิง
ผืนละ 500 บาท ขาย 1,500 บาท โดยการส�งผ าปาเต�ะ ลูกปdด เข็ม ด าย เข าไป ไม�คิดมูลค�า และใส�เงิน 500 
บาทเข าไปในสมุดบัญชี เราหวังว�าสักวันเม่ือออกจากห องขัง จะใช เงินก อนนี้ต�อชีวิตใหม� จะไม�เดินกลับไปเพ่ือ
ก�ออาชญากรรมหรืออะไรเดิมๆ ในสิ่งแวดล อมเดิมๆ ภูเก็ตมีนักท�องเท่ียว 13 ล านคน ฝรั่งหมดเลย มีเอเชียไม�
ถึงครึ่ง  
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  ผ าขาวม าเขาเต�า ใช ก่ีพระราชทานเปUนความร�วมมือระหว�างภูเก็ตกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธร�วมมือกับผ าลาลาเลิฟผลิตขายท่ีภูเก็ต โดยใช ลายสับปะรดภูเก็ต โรงแรมห าดาวเริ่มสั่ง และมี
ยอดขายในระดับดี  
  นมแพะขยายไปท่ีจังหวัดสตูล เปUนแหล�งใหญ�สุดในภาคใต  ซ่ึงชาวบ านอยากทํา
แปรรูป เราจึงให เอาสูตรของภูเก็ต แล วต�อยอดไปสตูลพร อมขายท่ีสตูลจะเอาไปขายท่ีหลีเป�ะ ตอนนี้อยู�ระหว�าง
ดีไซน label ใหม�ให เปUน product of Phuket &Satoon of Milk  
  เต าซ อรวมกลุ�มกับกลุ�มแม�บ านท่ีทําเต าซ อ กับกลุ�มของวายอีซี ดีไซนกล�อง
ออกมา ก�อนหน านี้ไม�มีกล�องขาย 45 บาท มีกล�องขาย 140 บาท กล�องเปUนสีทอง พลิกด านหลังดึงออกมาทํา
เปUนโปสการดได  
  กาแฟสับปะรดคนจีนซ้ือกันถล�มทลายมาก รสชาติเปรี้ยวนิดตอนท ายกกกกกกมี
กลิ่นสับปะรด 
  การประชุมไอทีบี ท่ีเบอรลินภูเก็ต พังงา กระบ่ี รวมตัวกันเซ็น MOUเพ่ือต�อยอด
การท�องเท่ียวโดยชุมชนร�วมกัน ลงพ้ืนท่ีแหลมสัก กระบ่ี พังงา รวมตัวกัน เพ่ือทํา 2 sunset 1 sunrise เปUน
โครงการเรียกว�า เหวนอันดามัน เหวนแปลว�าการตะลอน  
  นครศรีธรรมราชหลังน้ําท�วม ชาวบ านท่ีทําท�องเท่ียวโดยชุมชนเดือดร อนมากเรา
ก็เลยรวมตัวกันเพ่ือคุยกันว�าจะสู กันด วยวิธีไหน จึงลงไปทํา workshop กันเพ่ือท่ีจะดูว�าชุมชนไหนช�วยได ก�อน 
เม่ือสัปดาหท่ีผ�านมา คุณฐาปนลงพ้ืนนครศรีธรรมราช และได พบเข าผู ว�าราชการจังหวัด เราก็รับปากว�าจะลงไป
ช�วยดูเพ่ือยกระดับส มโอทับทิมสยามเปUนผลไม คู�บ านคู�เมืองของนครศรีธรรมราช เปUนรายได หลัก หลังจากท่ีน้ํา
ท�วม จะใช เวลา 3 ปeฟ��นฟู เราก็เลยให แปรรูปจากส มโอท่ีเหลืออยู� ไม�ได สวยมาก และตกเกรด ลองไปวิจัยดู เรา
ไปเจอในอินเตอรเน็ต ว�าส มโอมีศักยภาพเหมือนมะกรูดและจะดีมากสําหรับหนังศีรษะ จึงได ทํา shampoo 
สระผม conditioner นวดผม soap อาบน้ํา โดยจิตอาสาดีไซนทําให  ขณะนี้อยู�ระหว�างถักกระเป�าหญ าลิเภา 
เพ่ือท่ีจะใส�ส มโอ และเพ่ือดึงสปGริตของคนนครศรีธรรมราช ข้ึนมาเพ่ือปกปQองส มโอท่ีเปUนผลไม คู�บ านคู�เมือง 
และขายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 จะขาย 300 ชุดแรก  
  เกาะพงันมีมะพร าวท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ตอนนี้ชาวบ านอยากทําน้ํามัน
มะพร าว แต� packaging ไม�ค�อยสวย และอยากขายความเปUน full moon เพราะโดดเด�น ก็เลยทํา design 
ออกมาเปUนพระจันทร มีกระต�ายกําลังจะกระโจนเข าพระจันทร เปUน coconut product ขาย 14 เมษายนนี้
ตอนท่ีเราเสนอ batik design week ท�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย บอกว�า ขอบคุณมากท่ีช�วย
ภาคใต  และจะขอบคุณมากถ าลงสามจังหวัดภาคใต  จึงได ลงไปท่ีนราธิวาส ไปเจอกะโป�ะ อร�อยมาก ตอนแรก
ชาวบ านส�งมาถุงละ 17 บาท สิ่งท่ีเราทําคือ เอามาเปลี่ยนสต๊ิกเกอรขายได  50,000 กว�าบาท ถุงละ 40 บาท 
ตอนนี้เดินหน าพยายามทําน้ําจิ้มให อร�อยกว�าเดิม  
  พัทลุงอยากให กล วยฉาบเปUนสินค าท่ีเปUนอัตลักษณของจังหวัด เราก็เลยคิดว�า 
ควรจะนํามาอยู�กับการแสดงหรืออะไรก็ตามท่ีเปUนศิลปะของจังหวัด จึงได นําเอามโนราห ซ่ึงมีชุดสีเหลืองเอามา
ทําเปUนสีซอง ถ าดูตัว N & R เปUนแขนสองแขนท่ีเปUนเล็บของมโนราห ท่ีทําท�าเทิด ตัว O เปUนหน ามโมราห 
ข างบนเปUนมงกุฏมโนราห ตอนนี้กําลังนําจะออกจําหน�ายแล ว เครื่องแกงท่ีพัทลุงจะโด�งดัง เราจึงจะเอามาทํา
เปUนกล วยฉาบเครื่องแกง ถ าทําได สินค านี้จะกลายเปUนอัตลักษณของจังหวัดทันที ตอนนี้ส�งมายังไงก็ไม�อร�อย 
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ดังนั้นถ ายังไม�อร�อยก็ยังไม�ออกจําหน�าย จะออกรสหวานรสเค็มไปก�อน กลุ�มวรรณีบอกว�า กระเป�าใบนี้ขายได  
100 ถ าฝรั่งมาจะขาย 150 บาท ลองปdกใส�ชื่อลงไป ปรากฏว�าไปเจอกลุ�มศิลปาชีพท่ีอยู�พัทลุงเหมือนกัน จึงทํา
ทดลองขายได ราคา 1,500 บาท ขายได ดี อยากนําเสนอกลุ�มเซ็นทรัล ตอนนี้มี9 แบบ  
  ปdตตานี หมวกกาปGเยาะ ผู ผลิตบอกว�าเปUนมือหนึ่งในเอเชีย และตะวันออกกลาง
สั่งเยอะมาก แต�ปdญหาคือไม�ค�อยมีตลาดในเมืองไทย และอยากได ลายใหม�ๆ คุณฐาปนให ไอเดียว�า ไปลองดูลาย
สุเหร�า มัสยิด ว�ามีลายอะไรดีๆ ให ลงไปช�วยสร างลายใหม�ๆ แต�เค าคิดไม�ออกว�าจะสร างลายอะไร  
  ผ าบาติก ตอนนี้ผ าท่ีมีก็ไม�รู จะเอาไปขายใคร ผ าเปUนผืนๆ ทางญ่ีปุOนก็ไม�อยากจะ
ซ้ือแล วเพราะเปUนลายเดิมๆ คนก็ไม�กล าออกมานอกพ้ืนท่ีเพราะไม�มีเงินจะย ายถ่ินฐาน นักท�องเท่ียวก็ไม�เข าไป 
ตอนนี้เราก็เลยเอาดีไซเนอรลงไป ได ผ ามาสี่ห าแบบ เดือนมิถุนายนจะได เอาไปขายท่ีสยามเซ็นเตอร400 ชุด 
เอาผ าผืนละ 200 - 300 มาขาย 1,500 บาท 
  สงขลา กลุ�มตําบลเทพา จะเปUนคนเย็บผ าบาติกให เราไปพบวิทยาลัยชุมชนซ่ึง
ปdตตานีบอกว�าสงขลาเย็บเนี้ยบกว�า ตะกร าพงันเอาจากสงขลา 300 ใบเพ่ือใส�สินค า หลายจังหวัดทําพลาสติก
สานเยอะมาก ปdญหาคือคู�สีท่ีใช  ถ าไม�สวย ราคาถูก ทําเปUนคู�สีแอเมสก็จะแพง จากใบ 80 เปUน 300 บาท 
โรงแรมสั่งซ้ือ  
  เคบานาน�ากระบ่ีต องการ character ของ fun & dynamic เพราะ
กลุ�มเปQาหมายจะเปUนฝรั่งส�วนใหญ� กระบ่ีพร อมใส�กล วยหอมทองฉาบ  
  ปลากุเลาเค็ม เปUนปลาเศรษฐกิจปdตตานี  ทํายังไงให แพง ลองให กลุ�มบาติกทํา
ถุง ตอนนี้ในสองชั่วโมงออนไลนขายได  114 ตัวตอนนี้ปลากุเลา 1,100 บาติกได  400 เดินหน าให น องสานพลัง
เพ่ือบ านเกิดเปGด webpage เพ่ือให คนท่ีสั่ง 100 กลับไปสั่งเอง โดยท่ีเราไม�ต องนั่งเฝQา ขายให   
  มุกดาหารเปลี่ยนคู�สีเปUนสีของบาลังชิเอก า “ขาวดํา” วันท่ีทําเสร็จยอดขาย 
18,000 กว�าบาทท่ีได  ตอนนี้ จึงได ทําเปUน manual คู�สีให ชาวบ าน แล วเค าเอาไปทําตามหมวกชาวนา 
มุกดาหาร ราคา 120บาททํายังไงดี เราเลยเอาหมวกไปให ดีไซเนอร ตอนนี้ขายได  350 บาท เดือนหน าดีไซ
เนอรจะไปสอนให จากราคาเดิมข้ึนเปUน 1,200 บาท 
  พิจิตร ทํากล วยหอมทอง เราช�วยออกแบบหน าตามะม�วงน้ําดอกไม สีทอง 
ร�วมกับสับปะรดภูเก็ต กลายเปUน smoothie อร�อยท่ีสุดเราส�งสับปะรดไปพิจิตร พิจิตรส�งมะม�วงมาภูเก็ต 
ฉะนั้นมีสองจังหวัดขาย ใช ชื่อ golden (มะม�วงพิจิตร) sunshine (แสงพระอาทิตยภูเก็ต) smoothie  
สามเดือนท่ีผ�านมา ไปทุกท่ีและสัญญาว�าจะลงไปสามจังหวัดภาคใต เพ่ือแปรรูปและสร างสรรคอะไรใหม�ๆ 
ออกมาเรื่อยๆ 
  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม       
ให ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า สิ่งสําคัญ คือ ความเชื่อมโยง matching ตะกร า เปUนตัวอย�างท่ีดี ผู ต องขัง 
เปUนเรื่องใหญ�ทีเดียว เพราะเคยเจอปdญหาของประเทศไทย เอามาฟอกด วยโครงการวิวัฒนพลเมือง เห็นมีการ
สอนทํากล วยทอด ขนมครก สาคูไส หมู โดยภาครัฐนักโทษหญิงท่ีออกมา ไม�เพียงแต�มีเงิน 500 บาทต�อผืน แต�
ควรสอนให เค ามีอาชีพด วย น�าจะไปเชื่อมพวกทันฑสถานท่ีเค าเอาคนออกมาในจังหวัดอ่ืนๆ ด วย นมแพะ ถ ามี
พลังการผลิตและแปรรูปอย�างนี้ดีมาก ท่ีน�าสนใจ แชมพูส มโอทับทิมสยาม น้ํามันมะพร าว ปลากุเลาเค็ม ท�าน
ธานินทร พูดว�า ยกสองสูตรข้ึนมาคุณซ้ือของคนไทยต องต�อราคา แต�ซ้ือแอเมสไม�มีเหตุผลซ้ือได เปUนล าน ไทยไม�
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มีแบรนด ไม�มีตัวตน ไปขายใครไม�ได  ฝากคุณอรสา หมวก มองเห็นว�า ต องไปผ�านข้ันตอนทางศาสนาของเขา 
ควรเปUนคนของเขาทํา อยากให เข าไปเต็มๆ 3 จังหวัด ถ าเข าไปแล วสําเร็จ จะปรับแผนงานศอบต. ให ได ต องทํา
ให ชีวิตความเปUนอยู�ดีข้ึนมาให ได Panama hat ใช กระจูดของปdตตานี นราธิวาส  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.4ผลการดําเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
  นางต องใจ ธนชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด รายงานต�อท่ีประชุม ดังนี้ 
  4.4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด 
หลักๆ สองแกนท่ีเราต องการจะทํางานในรอบนี้ คือ  
   แกนแรก เปUนการลงเนื้อหาให ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนเปUน ไม�ว�าจะเปUนเรื่องของกรอบการ
ทํางานเกษตร แปรรูป ท�องเท่ียว  
   แกนท่ีสอง คือ การขยายแนวร�วม ไม�ว�าจะเปUนการทํางานร�วมกับคนรุ�นใหม� การ
สร างแนวร�วมจิตอาสา ในช�วงแรกนอกจากท่ีคุณอรสาทําดีไซนต�างๆ  ในเดือนพฤษภาคม จะรับนักเรียนักศึกษา
ท่ีเรียนด านดีไซนมาฝ�กงานกับเรา จะเปUนการขยายวงด านจิตอาสาเพ่ือมาช�วยเราทํางาน    
  4.4.2 ความคืบหน าโครงการผ าขาวม าท องถ่ินหัตถศิลปSไทยทํางานสองด าน คือ ด าน
แรกคือ ผู ผลิต มีการ workshop เดือนกุมภาพันธ รอบนี้นําเสนอด านผู บริโภคแบ�งเปUนสองส�วนหลักๆ คือ นํา
ผ าขาวม าไป งานแฟชั่นโชว Tokyo Fashion Week มีวัตถุประสงค คือ  
   1. เพ่ือสื่อสารกับผู บริโภครุ�นใหม�ไทยและต�างประเทศให เห็นศักยภาพผ าขาวม า
ว�าสามารถทําเปUนเสื้อผ าสวยงามสนุกสนามได  
   2. เพ่ือให เปGดโลกทัศนให กับชุมชนผู ผลิตผ าขาวม าในการนําผ าไปงาน ใช ผ า 17 
ชุมชนท่ัวประเทศ เลือกไป 4 ชุมชน จากสระแก ว ร อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ ปทุมธานี 
   3. เพ่ือสร างยอดขายจากต�างประเทศ เช�น ห างอิเซตัน shop Channel ขาย
ผ�านโทรทัศนในญ่ีปุOน  
  4.4.3 การรณรงคใช ผ าขาวม าในช�วงเทศกาลสงกรานต 
   รณรงคให คนไทยสนใจผ าขาวม า โดยลงนิตยสารแพรว ณเดชนข้ึนปก เพ่ือปูทาง
ไปสู�สงกรานต มีการสื่อสารรณรงคผ�านกรมพัฒนาชุมชนไปแล วท่ัวประเทศ ถ ากรมส�งเสริมการปกครองท องถ่ิน
จะช�วยขยายผลจะเปUนพระคุณยิ่งทํางานร�วมกับกระทรวงวัฒนธรรมให เข าร�วมจัดกิจกรรมในงานฉลองเทศกาล
สงกรานต ท่ีสยามสแควรจัดกิจกรรมประกวดภาพถ�ายทางอินสตารแกรม โดยมีผู เข าร�วมประกวดแล วกว�า 300 
รูปมีสามประเภท คือ ผ าขาวม าขบขัน ผ าขาวม าสร างสรรค ผ าขาวม าท่ัวไทย มีรางวัล 100,000 บาท การเชื่อมโยง
ผ าขาวม าให กับบริษัท ขนาดใหญ� โดยท่ีไทยเบฟเวอเรจสั่งซ้ือผ าขาวม าทํายูนิฟอรม  ทําให เกิดผลท่ีไม�ได คาดคิด
อํานาจเจริญ ซ่ึงเปUนจังหวัดท่ีทําผ าขาวม า ได เกิดระบบบริหารจัดการในการผลิตผ าขาวม า เพราะต องทําออ
เดอรจํานวนมากในเวลารวดเร็ว 
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   กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐอํานาจเจริญฯ ได นําเสนอสรุปผลงาน
ดําเนินการแปรรูปผ าขาวม าทอมือ บริษัทประชารัฐอํานาจเจริญฯ ได รับการประสานงานจากปชร.ประเทศไทย
ว�า ไทยเบฟต องการตัดเสื้อผู บริหารจํานวน 700 ตัว เราเริ่มท่ีจะทําระบบบริหารจัดการเพราะเปUนโจทยใหญ�
สําหรับจังหวัดอํานาจเจริญมีกลุ�มทอผ าท่ีลงเบียนใน7 อําเภอ 83 กลุ�ม และมีผู แปรรูปท่ีมีฝeมือ 20 กลุ�ม และ
สามารถขยายเพ่ิมเติมได ตามกําลังสั่งซ้ือและออเดอร ท่ีสําคัญชุมชนในจังหวัดมีความเชี่ยวชาญในการย อมสี
ธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคน การแก ไขข อจํากัดและปdญหาในการผลิตเสื้อ700 ตัวในหนึ่งเดือน คือชุมชนไม�
สามารถจัดทําได ในระยะเวลาจํากัด ชุมชนไม�สามารถควบคุมข้ันตอนการผลิตได  เนื่องจากการผลิตกระจายอยู�
ในทุกอําเภอ ชุมชนไม�สามารถจัดหาซ้ือวัตถุดิบได ทันเวลาเนื่องจากขาดเงินทุน ขาดเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกในการผลิตสินค าในเวลาจํากัด ชุมชนขาดตัวกลางบริหารจัดการชุมชนท่ีกระจายอยู�ดําเนินการบริหาร
จัดการโดยเริ่มประชุมวางแผน ไม�ว�าจะเปUนกลุ�มทอ ย อม ตัดเย็บ จัดต้ังคณะผู รับผิดชอบหาผู มีทักษะความ
เชี่ยวชาญจากกลุ�มโอท็อปท่ีมีอยู�แล ว และได เลือกร านนุชชบาซ่ึงได นําเงินจากการแปรรูปผ าขาวม ามาก�อนหน า
นี้ บริหารจัดการโดยร านนุชชบาร�วมกับบริษัทประชารัฐอํานาจเจริญฯ ในการคัดเลือกชุมชนทําหน าท่ีย อมสี
อย�างเดียว เพ่ือให ได มาตรฐานสีท่ีเหมือนกัน จากอําเภอลืออํานาจ เลือกชุมชนทําหน าท่ีค นหูกเพ่ือให ลายผ ามี
ขนาดเท�ากันโดยเลือกอําเภอปทุมราชองศา กําหนดพ้ืนท่ีทอให มีขนาดเท�ากันท้ังหมด 85 เซนติเมตรเส นด าย ใช 
แหล�งและเบอรเดียวกัน กําหนดเชิงชาย 25 เซนติเมตร เหมือนกัน มีสมาชิกในการทอ 1 คนทอได 30 เมตร 
เรียกว�า 1 วันทอได  2 เมตรต�อคน หรือถ าทํากลางคืนด วยจะได  3 เมตรต�อคน ช�างตัดเย็บ 8 กลุ�ม 20 คน
คัดเลือกในกลุ�มท่ีเชี่ยวชาญพิเศษ มีการติดตามผล  ตรวจสอบคุณภาพ โดย MD บริษัทประชารัฐ ประเทศไทย 
คณะกรรมการจังหวัด ร านนุชชบาลงพ้ืนท่ี ติดตามการทํางาน ให กําลังใจ คุณต องใจนําผ าขาวม าทอมือย อมสี
ธรรมชาติไปแสดงในงานแฟชั่นท่ีญี่ปุOน  
   สรุปผลการดําเนินงาน ได เสื้อ 700 ตัวส�งมอบ 370 ตัว คิดเปUน 52% ส�งมอบ
ครบภายใน 10 เมษายน 2560 แน�นอน เรากําลังส�งต�อความสุขจากชุมชนสู�ชุมชนด วยพลังทอผ าอํานาจเจริญ 
ในโครงการนี้สามารถนําเม็ดเงินกว�า 700,000 เข าชุมชนได โดยตรง ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเลจและ 
บริษัทในเครือ อาทิ โออิชิ เสริมสุข F&N ท่ีได กรุณาสั่งชุดผู บริหารหวังว�าหลังจากนี้ต�อไปจะมีออเดอรเพ่ิมอีก 
และวันนี้ได นําสินค าท่ีชุมชนทํามานําเสนอหน าห องประชุม เปUนผ าย อมสีธรรมชาติ 
   พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให 
ข อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า การคิดท่ีพยายามทําให เกิดข้ึนเปUนเรื่องสําคัญ การนําผ าขาวม าไปอยู�บนเวที
ระดับโลกนั้น ผ าขาวม ามีตัวตนของมันท่ีไปอยู�ได  แต�ก็ต องมีการปรับบ าง แฟชั่นกูตูรบนแค็ทวอลคผ าขาวม ามี
สองอันท่ีมันเก่ียวข องกัน คือ เรื่องของลายผ าขาวม า อาจจะต องเปลี่ยนบ าง แต�ให อยู�ในรูปของธีมผ าขาวม า อีก
อันคือ วัตถุดิบ แนะนําให ต องเตรียมรับอันนี้มากกว�า ถ ามีโอกาสไปได ไกลกว�านี้ต องเตรียมรับสิ่งท่ีพูดมาจะ
สะท อนให ว�า ถ ามันติดแล วคนจะใช กันท้ังโลกแต�ไม�ได มาจากคนไทย ถ ามันบังเอิญไปได ไม�ใช�เฉพาะลาย เรา
อยากได ให ขายของได  ต องปรับลายบ าง แต�ให อยู�ในกลิ่นอายผ าขาวม าให ลองใช  YEC ช�วยดีไซนเหมือนท่ี     
คุณอรสาบอกว�าขอเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหน�อยยกตัวอย�างลายแบบท่ีเราทําเปUน oriental อาจจะต องปรับเปUน 
international ให ชุมชนทํา เช�นทํานาบ าง ทําผ าขาวม าบ าง  
   กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐอํานาจเจริญฯ กล�าวเพ่ิมเติมว�านวัตกรรมใหม� 
เช�น ร�มกันแดดเคลือบนาโน ผ าปูโต�ะปูเตียงผ าม�าน ภายในปeใหม�นี้ จะทําผ าขาวม าห�อของขวัญ มีแผนงานไว เช�นกัน 
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   นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุมกล�าว
ว�าPlatform ผ าขาวม า การออกไปใน catwalk fashion show เพราะอยากจะไปดึงการรับรู ในวงการแฟชั่นว�า หยิบ
ยกผ าขาวม ามาตอบโจทยใช เปUนวัตถุดิบ เช�น นิตยสารแพรว วาดรูปการตูนบนผ าขาวม า แสดงให เห็นถึงทักษะทาง
ศิลปะท่ีเพ่ิมเข ามา ถือว�าเรายิงแบบบนสุดแต�ลงมาล�างสุด ท่ีเคยเรียนท�านจรินทร และมหาดไทย ให ช�วยกันโปรโมทให 
มีผ าขาวม าในเทศกาลสงกรานตติดตัว ไม�ว�าจะพาดบ�า ผูกเอวเปUนการรณรงคให ชาวบ านคุ นเคยยิ่งข้ึน เปUนการสร าง
ประโยชนให ชาวบ าน ระดับกลางๆ คือ เม่ือก้ีท่ีพูดถึงกลุ�มทอผ า ตัดเย็บเริ่มมีขีดความสามารถในการทํามากข้ึน
อยากจะเห็นบริษัทภาคเอกชนติดต�ออํานาจเจริญ อาจจะอุดหนุนเปUนผืนยกตัวอย�าง ปeนี้ประเทศไทยมีความสัมพันธ
ทางการทูต 130 ปeกับประเทศญ่ีปุOน เวลาเราหยิบยกไอเดียเขามา คือลักษณะการใช ผ าฟุโรจิกิ เผื่อจะขยายผลในกลุ�ม
ผ าขาวม า ตอนนี้พูดคุยกับ 4 จังหวัดไปแล วร�วมกับคุณต องใจถ าเราบอกว�า ผ าขาวม า 100 บาท หน ากว าง 80 
เซนติเมตรยาว2 เมตร ผ าของชาวญ่ีปุOนมี 2 ขนาด คือ 90x90 หรือ 70x70 เซนติเมตรมองท่ีขนาดใหญ� ตัดครึ่งผืนให 
เปUนจัตุรัส ราคา 100 บาทครึ่งผืน 50 บาท การเอามาห�อของโอท็อป หรือเอามาห�ออะไรก็ตาม ใช ได หมด หรือเก�าแล ว
ตัดครึ่งมาทําผ าเช็ดจานก็ได  อันนี้ให มองเรื่อง reduce reuse recycle เปUนแนวทางในรูปแบบคลัสเตอรของผ ารวมถึง
ผ าบาติกผ าปาเต�ะท่ีปdกโดยนักโทษหญิงจะขยายผลไปผ าไหม และผ าต�างๆ ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึน ผ าอย�างจิมทอมสัน หรือ
แอเมส แจกคู�มือสํารับไพ�ให ซ้ือผ า 90x90นํามาโพกศีรษะ ห�มตัวเราเคยมีผ าขาวม า 80x80 มานานแต�ไม�เคยเอามา
ประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน วันนี้เรากําลังหารูปแบบประยุกตเพ่ือเพ่ิมมูลค�าและสอดคล องกับชีวิตประจําวัน  
   พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าว
เพ่ิมเติมว�า นอกจากสี ลาย วัสดุ มีเรื่องขนาดด วย ทําอย�างไรให น�าสนใจท�านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
แนวความคิดปeใหม�เรายังเตรียมทัน (ปeใหม�หน า) ใช ผ าห�อของขวัญ reuse recycle ได  น�าสนใจ รับไปด วย  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.5 ความเชื่อมโยงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
  นางลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู ว�าการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย 
รายงานต�อท่ีประชุมว�า กลไกการเชื่อมโยงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับ การดําเนินงานประชารัฐ
ชุดเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข มแข็งSlide ยกตัวอย�างเทคโนโลยีด านการเกษตร หลากหลายมีเทคโนโลยี
ด าน biotech จํานวนมากท่ีจะช�วยขับเคลื่อนเรื่องเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ต้ังแต�ต นทาง เรื่องพันธุ 
ดิน ปุ�ย ศัตรูพืช แปรรูป ยกตัวอย�างนมแพะ ทําเซรั่ม นราธิวาส นมแพะมีวิตามินอีสูงอนุภาคเล็กมากซึมดีถุงมือ
ผ าเคลือบยาง ปeท่ีแล วราคายางถูก เราก็เอาเทคโนโลยีน้ํายางมาเคลือบถุงมือผ า ราคาแพงข้ึน การใช งานดีข้ึน 
ช�วยพัฒนาเครื่องจักรเพราะออเดอรเยอะมาก ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี สับปะรดจังหวัดลําปางนํามาทํา
น้ํ าส มสายชู  แกนสับปะรดแช� อ่ิมอบแห งข าวแพ็คสูญญากาศ ช�วยเครื่องผนึกสูญญากาศส�วนใหญ�
กระทรวงวิทยาศาสตร จะเชื่อมโยงกับจังหวัดซ่ึงจะบอกโจทยบอกความต องการ  
  ภูเก็ต บาติกนอกจากงานแฮนเมดจะมีงานแมสออเดอรเยอะก็ทําโมลช�วย จาก 4 เปUน 
16 ผืนต�อวัน น้ําสับปะรดภูเก็ต เปUนอัตลักษณมาก ทําน้ํายืดอายุ เดิมเก็บได ห าวัน เอา technology 
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foodscience เข าไปประยุกตให เก็บได เปUนเดือน แต�เก็บแล วต องคงรสชาติไว  ในอนาคตถ าสําเร็จอาจจะทําเปUน 
functional food , add collagen เข าไปได   
  ไม สัก จังหวัดแพร� ใช  I tap สวทช. ร�วมกับ บริษัทประรัฐฯ ต นทางมีปdญหาหนอนเจาะ
ไม  มีท่ีปรึกษาเข าไปแก ปdญหา ทําเฟอรนิเจอรไม สัก ดีไซนสมัยใหม�เน นการพัฒนาบุคคลากรโรงงานมีเครื่องจักร
เหมาะสม ให เปUนอุตสาหกรรม แบบยั่งยืน  
  ประชารัฐทุกจังหวัดถ าต องการเทคโนโลยีก็เชื่อมโยงกระทรวงได สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ดูครบวงจร ในเรื่องของทําอย�างไรให เกษตรกรเข าถึงเทคโนโลยีเอาผลงานวิจัย
ไปต�อยอด แปรรูป พัฒนาบุคคลากรภาคเกษตร ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�เกษตรกรจริงๆในพ้ืนท่ี  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.6 การรับรองการเปUนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช  เลขานุการร�วมภาครัฐนําเสนอต�อท่ีประชุม ดังนี้ รอพรบ.
วิสาหกิจ อยู�ระหว�างรอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ระหว�างรอกรมสรรพากรออกการรับวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปก�อน
ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว�าด วยการยกเว นรัษฎากร (ฉบับท่ี 621) พ.ศ. 2559 
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ เรื่อง รายชื่อหน�วยงานรับรองการเปUนวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ออกให สองหน�วยงาน คือกรมการพัฒนาชุมชน และ
คณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจและสังคมแห�งชาติ เปUนหน�วยงานตามระเบียบสํานักนายกฯ ต้ังแต�ปe 2554  
  กรมการพัฒนาชุมชนรับรองสิ่งท่ีเปUนไปตามนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยคนท่ีจะ

รับรองได คือ คณะทํางานชุดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คุม 13 คณะทํางาน แต�ขณะนี้รับรอง 76 + 

1(บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดฯ + บริษัทประชารัฐประเทศไทยฯ) ก�อน ทราบว�ามีการรับรองออกมาแล ว 

แต�ยังไม�แจ งมาท่ีเรา ส�งผลสองประการ คือ ยกเว นภาษีเงินได ให กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีท้ังหมด และ 

ยกเว นภาษีเงินได ให แก�ผู ถือหุ นท่ีเปUนนิติบุคคลถ าการรับรองเสร็จก็จะแจ งไปท่ีอธิบดีกรมสรรพากร และจะออก

ยกเว นได   

  นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม ได ชี้แจง

เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ในส�วนท่ีสองเปUนประเด็นสําคัญ ถ าเปUนการลดหย�อนภาษีเงินได ให แก�ผู บริจาคเงินหรือ

ลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงไม�ได ผลตอบแทนกลับไป ตรงนี้เรายังมี ข อติดขัด เพราะบุคคลธรรมดาในพ้ืนท่ี

ลงหุ นกับบริษัทแต�ไม�ได รับการยกเว นภาษี แต�นิติบุคคลได รับการยกเว น เขาเลยมองว�าเอกชนได เปรียบกว�า

ประชาชน สรรพากรยังไม�ยอมในแง�นี้  ประเด็นนี้ขอให ฝO ายเลขานุการได ดําเนินการประสานกับ

กระทรวงการคลัง เพ่ือให สิทธิในการลดหย�อนได ท้ังนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  

  พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมกล�าวเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า จะตามเรื่องให  ว�าตอนนี้สถานะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอยู�ท่ีไหน ให เช็คดูอยากจะให ประชารัฐ
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รักสามัคคีทุกจังหวัดดึงธุรกิจเข ามาให เกิดรายได  และผลกําไรกับบริษัทฯ แล วดึงเงินนี้กลับไปช�วยสังคมหรือ
ประชาชนด วย ฝากไว ด วย  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงานของ 3 กลุ�มงาน ได กําหนดให สอดคล องกับเปQาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ ใน 17 ข อ  
  นายประวิช สุขขุม เลขาร�วมภาคเอกชน นําเสนอต�อท่ีประชุมว�า ยังมีผู ตอบกลับน อย 
จึงจะขอนํากลับเข ามาในท่ีประชุมอีกครั้งเดือนหน า  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.2 นัดหมายการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 4-12/2560 
 นายประวิช สุขุม เลขานุการร�วมภาคเอกชน เสนอแผนเพ่ือให ท่ีประชุมสพิจารณาให 
ความเห็นชอบกําหนดการประชุม ครั้งท่ี 4-12/2560 กําหนดทุกวันพฤหัสบดีสุดท ายของเดือน ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 4/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 
 ครั้งท่ี 5/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
 ครั้งท่ี 6/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560 
 ครั้งท่ี 7/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
 ครั้งท่ี 8/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2560 
 ครั้งท่ี 9/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 
 ครั้งท่ี 10/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 
 ครั้งท่ี 11/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
 ครั้งท่ี 12/2560  วันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม 2560 
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า   
เอาเปUนกรอบไว ก�อน แล วค�อยปรับตามความเหมาะสม   
 
ระเบียบวาระท่ี 6เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ให หน�วยงานภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุมให หน�วยงาน
ภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดังนี้ 
 นายวรวัฒน  ศรียุกต ตัวแทน บริษัท กลุ�มมิตรผล จํากัด กล�าวว�าผ าขาวม ากลุ�มมิตรผล
วางแผนว�าจะทําของขวัญเปUนผ าขาวม า แต�จะไปประกอบเช�น ซองไอแพด เด๋ียวไปเชื่อมกับอํานาจเจริญ     คน
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พิการ ผู สูงอายุ อยากให พิจารณาประเด็นนี้ในการสร างงาน mapping กับกลุ�มนี้ ซ่ึงพัฒนาสังคมมุ�งม่ันอยากจะ
ใช เครือข�ายประชารัฐE3ด วย ในการประชุม E6ครั้งหน าขอเรียนเชิญคุณประวิชเข าไปรายงานให คณะทราบด วย  
 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าว
เพ่ิมเติมว�า สามารถเลือกผ าขาวม าได หลายพ้ืนท่ีนอกจากอํานาจเจริญ ติดต�อได ท่ีคุณต องใจการเชื่อมโยง
ผู สูงอายุ การทอผ าเปUนการออกกําลังกาย น�าจะเปUนประโยชน เชื่อมโยงได ว�า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีงบให 
ผู สูงอายุ เช�น ก่ีทอผ าเรากําลังแนะนํากลุ�มต�างๆ ไม�ว�า ข าว ผ า แปรรูป ให กลุ�มทอผ าหัดทําก่ีทอผ า ซ่ึงไม�ได 
พัฒนามาหลายสมัย มีปทุมธานี เริ่มทําก่ี อีกหน�อยอาจจะรายได มากกว�าทอผ า หรือบุรีรัมย ร อยเอ็ด จะทําก่ี
ขาย 
 นางสาวกุลวดี จันทรปาน ผู แทนจาก บมจ.ปตท. กล�าวว�า องคความรู มากมายท่ีเกิดข้ึน 
เปUนไปได ไหมถ ารวบรวมแล วเอามาแลกเปลี่ยนกันในบริษัทประชารัฐจังหวัดต�างๆ การจัดการเปUนปdญหาของ
ชุมชนต�างๆ ยกตัวอย�างการจัดการผ าขาวม า อํานาจเจริญ ขยายผลออกไปชุมชนต�างๆ จะเปUนเรื่องท่ีดีมาก 
 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเพ่ิมเติม
ในประเด็นนี้ว�า อยากให เอาแนวทางแก ปdญหาต�างๆ เปUน process ไว  แล วพอจังหวัดใดเจอปdญหาแบบเดียวกัน 
ก็เอาไปใช ได เลย ให เอาไปออกแบบให หน�อยว�าทํายังไงแนวทางนี้จะไปถึงระดับล�างๆได  ไม�ใช�จบแค�ท่ีกระทรวง
แตงโมฝากประชาสัมพันธด วย ทําอะไรสักอย�างให คนรู และตระหนัก ถ าเกษตรกรไม�เปลี่ยน (ยังใช ยาฆ�าแมลง) 
เราจะไปไม�ได  ขอให เปUนเกษตรปลอดภัย GAP พูดให สังคมรู   
 
 ลดาวัลย กันทวงศ  ผู แทนจาก ตลาดหลักทรัพยแห�งประเทศไทย กล�าวต�อท่ีประชุมว�า 
จังหวัดนครนายก เมล�อน เพ่ิมมูลค�า ยกตัวอย�างของท�านมีชัย เรารับมาจําหน�ายให พนักงานทุกเดือน ตอน
อ�อนๆ สลักเปUนชื่อ corporate เราทําเทศกาลแจกใคร ก็สั่งล�วงหน า 2-3 เดือน ผ าขาวม า 100  สี กาญจนบุรี 
ดีไซนยังไม�โดนใจ ดีมากท่ีจะเอานักศึกษามาช�วย เพราะตอนนี้ดีไซนท่ีมีในท องตลาดยังไม�ใช�ท่ีอยากใช กัน 
 พลเอก อนุพงษ  เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าว
เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า ทํายังไงให ไปลงผ าขาวม าท่ีอ่ืนบ าง หรืออํานาจเจริญจะเชื่อมโยงจังหวัดใกล เคียง ไอเดีย 
คือ ทํายังไงความคิดท่ีเราคุยกันจะลงไปข างล�าง  
 นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด กล�าวเพ่ิมเติมว�า จะมีการเชื่อมโยงแบบท่ีเรียกว�า คลัสเตอร สมุทรปราการ ทําผ าขาวม าแปรรูปได ดี แต�
ทอไม�เปUน เราพยายามจะเชื่อมแต�ละจังหวัดเข ามาด วยกัน  
 นางสาวสลิลลา  สีหพันธ ผู แทนจาก เทสโก  โลตัส กล�าวต�อท่ีประชุมว�า สินค า
บางอย�าง เอาไปขายใน supermarket ไม�ได  แต�สาขาของเทสโก โลตัสมีท่ัวประเทศ เอาไปออกบู�ธ ต้ังโชวได  
เทสโก เคยนําสินค าของ ศอบต. มาขายท่ัวประเทศ สินค าใต ขายดีสุดท่ีเชียงใหม� ซ่ึงเคยให พ้ืนท่ี ศอบต. เอา
ผลิตภัณฑข้ึนมาขาย สามวันขายได สิบกว�าล าน ดังนั้น เสนอคุณอรสา เอาสินค าภาคใต  อีสาน มาขายท่ีกรุงเทพ 
เชียงใหม� บริษัทท่ีเปUนภาคี จะซ้ือของขวัญปeใหม�ไปแจก หรือโปรโมชั่นท่ีทํา น�าจะทําผ าขาวม ามาเปUนถุงผ า 
หรือของแจกได  หรือถุงช็อปปG�ง เกษตรแปลงใหญ� ตอนนี้ไม�ใช�แค�ข าว ถ่ัวเหลือง ล�าสุดตอนนี้ทํากับกระทรวง
เกษตรเรื่อง   business matching เรื่องของสเกลร านเราเยอะ เราเข าไปจับคู�กับเกษตรกรท่ีมีแปลงใหญ� 
ผลผลิตเยอะ และเม่ือสัปดาหท่ีแล วไปท่ีขอนแก�น มีอีกสามภาคท่ีจะเข าไป matching เกษตรแปลงใหญ�  
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 พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเพ่ิมเติม
ว�า เปUนเกณฑท่ีเราน�าจะเอาไป matching กับเขาหน�อย เรื่อง เกษตรแปลงใหญ� ฝากด วย 
 ดร.อนุรักษ เรืองรอบ ผู แทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน กล�าวเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว�า 
ความเชื่อมโยงในส�วนท่ีทีมงานของ พอช. เราเห็นว�าประชารัฐรักสามัคคีแต�ละจังหวัดต้ังตัวได แล ว พร อมท่ีจะลง
ไปสู�พ้ืนท่ี ฉะนั้นภารกิจท่ีพวกเรากําลังเดินหน าเปUนเรื่องของการลงไปทํางานร�วมกับทีมสภาองคกรชุมชนแต�ละ
จังหวัด เพ่ือจะลงมาเชื่อมโยงรับลูกกับประชารัฐรักสามัคคีแต�ละจังหวัด ในช�วงเดือนสองเดือนนี้ ทีม พอช. จะ
ลงทํางานเต็มท่ี มีการต้ังคณะทํางานสามคณะ ไม�ว�าจะเปUนเกษตรอินทรีย การแปรรูป ตลาดชุมชน ท�องเท่ียว
โดยชุมชน เราทํา workshop กระจาย 200 300 กว�าชุมชนท่ัวประเทศ และจะ mapping เชื่อมโยงในแต�ละ
จังหวัด ทีมงานพ้ืนท่ีกับน องสานพลัง  
 นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู แทนจาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ กล�าวต�อท่ีประชุมว�า     
CP ถนัดอยู�บ างในเรื่องตลาด ความใกล ชิดลูกค า วันนี้เห็นหลายผลิตภัณฑของแต�ละจังหวัดได  create ดังนั้นจะ
ไปคุยต�อ อาจจะเข า แม็คโคร เซเว�น ได  ชุมชนกลุ�มเปQาหมาย คสป. มีโอกาสกลุ�มท่ีเราสร างรายได มีประมาณ 
600 (ณ เดือนมีนาคม) กลุ�มท่ีคัดเลือก 1,600 หมายถึงว�า เรามาช�องว�าง 1,000 มีโอกาส คสป.จะเข าไปสร าง
รายได ได  รอบท่ีแล วได มีโอกาสร�วมกับปGดทองหลังพระ มหาดไทย ไทยเบฟ ปeท่ีแล วลองกองสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ขายท่ีเซเว�นอีเลฟเว�น กทม. และปริมณฑล 2,000 สาขาไม�พอขาย คลิกท่ีการทําแพ็คเกจจิ้ง 
และการตัดแต�ง ซ่ึงเซเว�นเข าไปช�วยผู ประกอบการและเกษตรกร ปeนี้เราทําต�อ ในปeทีผ�านมา ลองกองสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ไปขายท่ีจีน โลตัสกวางโจ 9 สาขา กล�องหนึ่ง 28 หยวน ครึ่งกิโล ประมาณ 140 บาท 
เราสามารถใช การบริหารจัดการจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ลองกองมี shelf live 4-5 วัน ยากมาก     
เชื่อว�าถ าเกิดเราลงการทํางานในพ้ืนท่ีจริง ๆ ท้ัง 1,600 กลุ�มเปQาหมาย จะเปUนตัวนําร�องท่ีสําคัญมาก  
 
 
 
 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี หัวหน าทีมภาคเอกชน ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า 
คุณต องใจมีการประสานงานเพ่ือคุยเรื่องลองกองเกษตรปราณีตท่ีคุณจอมกิตติพยายามจะเน นให สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต   
 นางต องใจ ธนะชานันท กรรมการผู จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด กล�าวเพ่ิมเติมว�าพรุ�งนี้ท�านรองปลัดณัฐพงษ นัดคุยเรื่องแผนงานปeนี้อยู�แล ว คุณสลิลลาจะไป ซีพีส�ง
ตัวแทนไป ภาคเอกชนจะไปกันท้ังหมด นอกจากเซเว�นแล ว ปeนี้จะทําเชอรเบทลองกอง จัดการเรียบร อย ใช 
เครื่องทําน้ําลองกองจาก วว. ค้ันน้ํา ฟรีซ แล วมาไว ท่ีโรงงาน เอฟแอนดเอ็น  
 นางปรีดา คงแปQน กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด กล�าวต�อ
ท่ีประชุมว�าประเด็นองคความรู เปUนเรื่องสําคัญผู ว�านครนายก พูดเรื่องการเตรียมความพร อมของชุมชน รอบนี้
บูรณาการได ดีท่ีสุด ความยั่งยืนของชุมชนเปUนเรื่องสําคัญท่ีสุด ถ าเรา ปล�อยมือชุมชนจะสามารถเดินหน าเอง  
ได หรือไม� ดังนั้น เรื่อง ถอดบทเรียนจะเปUนตัวสําคัญของนักพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทยด วย ร�วมทํา
ยุทธศาสตร 5 ปe ของ ศกว. ซ่ึงปeนี้ ศกว. ได งบ 400 ล าน โดยเฉพาะงานวิจัยชุมชนโดยชุมชน โดยเฉพาะชุดของ



 

ชุมชนท่ีได ขับเคลื่อนงานนี้ หากได ประสานกับ
แบบไหน กระบวนการ เดินหน ายังไง 
 พลเอก อนุ
ท�านประวิช รับไปด วยนะท้ังสองประเด็น 
 นายศรายุทธ  ยิ้มยวน ผู ช�วยผู จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
กล�าวว�า มาในนามภาคีเก่ียวข องกับเกษตรกรต นน้ํา 
เกษตรกรต นน้ํา SME OTOP ท�องเท่ียวด วย ธกส
ประเทศ มีพนักงานระดับตําบล สินเชื่อ งานพัฒนา
ประเทศ e-commerce เราก็ทํา
พัฒนา 
 ผู แทนจาก
ช�วยไปประชาสัมพันธให ทุกท�านทราบ และท�องเท่ียวโดยชุมชน ไลอ อนกับโรตารี่ร�วมมือกันดีมาก 
 ผู แทนจ
และ platform e-commerce 

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม
ต อง qualify เข าไปให ดี กลัวว�ามาตรฐานเข าไปไม�ได 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ปJดประชุมเวลา  19.00 น. 
 
 
 
ลงช่ือ            
      (นายศุภฤกษ  แสนแก ว)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      ผู จดรายงานการประชุม  
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ชุมชนท่ีได ขับเคลื่อนงานนี้ หากได ประสานกับ ศกว. ได ถอดบทเรียนสิงท่ีทําสําเร็จ สิ่งท่ีทํามาแต�ต นเปUนยังไง 
แบบไหน กระบวนการ เดินหน ายังไง  

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม
รับไปด วยนะท้ังสองประเด็น  

นายศรายุทธ  ยิ้มยวน ผู ช�วยผู จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เก่ียวข องกับเกษตรกรต นน้ํา 5-6 ล านครอบครัว ซ่ึงรัฐบาลได มอบหมายให ดูแล 

ท�องเท่ียวด วย ธกส. สามารถเปUนกลไกให  ประชารัฐได ดี มีพนักงานกระจาย
กงานระดับตําบล สินเชื่อ งานพัฒนาชุมชนต�างๆ รวมท้ังเปUน outlet 

เราก็ทําทุกอย�างเก่ียวข องกันหมด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร มีกลไกต�าง

ผู แทนจากโรตารี่สากล กล�าวว�า เนื่องจากมีสมาชิกอยู�เยอะมาก สิ่งท่ีทําได ตอนนี้
ช�วยไปประชาสัมพันธให ทุกท�านทราบ และท�องเท่ียวโดยชุมชน ไลอ อนกับโรตารี่ร�วมมือกันดีมาก 

ผู แทนจากบริษัททรูคอเปอรเรชั่น กล�าวว�า พร อมสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ 
 ท่ีจะเอาสินค าชุมชนเข ามาขาย  

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม
เข าไปให ดี กลัวว�ามาตรฐานเข าไปไม�ได  

  ลงช่ือ          
      (นายกู เกียรติ  ญาติเสมอ)       

ชํานาญการ     ผอ.กลุ�มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ         
       ผู ตรวจรายงานการประชุม       ผู กลั่นกรองรายงานการประชุม              

ได ถอดบทเรียนสิงท่ีทําสําเร็จ สิ่งท่ีทํามาแต�ต นเปUนยังไง 

ประธานร�วมในการประชุม กล�าวว�า  

นายศรายุทธ  ยิ้มยวน ผู ช�วยผู จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ล านครอบครัว ซ่ึงรัฐบาลได มอบหมายให ดูแล       ท้ัง

ได ดี มีพนักงานกระจาย ท่ัว
outlet  1,000 กว�าสาขาท่ัว

ทุกอย�างเก่ียวข องกันหมด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร มีกลไกต�าง ๆ ต อง

เนื่องจากมีสมาชิกอยู�เยอะมาก สิ่งท่ีทําได ตอนนี้ คือ 
ช�วยไปประชาสัมพันธให ทุกท�านทราบ และท�องเท่ียวโดยชุมชน ไลอ อนกับโรตารี่ร�วมมือกันดีมาก  

พร อมสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ 

พลเอก อนุพงษ เผ�าจินดา หัวหน าทีมภาครัฐ ประธานร�วมในการประชุม กล�าวเพ่ิมเติมว�า 

ลงช่ือ       
       (นายประวิช  สุขุม) 
         เลขานุการร�วมภาคเอกชน 

ผู กลั่นกรองรายงานการประชุม               


